



ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๒๘๘๔

ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๐๓๖๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๙๐๘
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพะเยาแจ้งแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการติดตามการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมทุกด้าน ตามระเบียบและรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และให้ติดตั้งป้ายศูนย์ฯ บริเวณริมรั้วที่ทำการ หรือด้านหน้าอาคารที่ทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

จังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้พัฒนาระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) <https://info.dla.go.th/> ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล หัวข้อ "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)" และ หัวข้อ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล พื้นฐานและข้อมูลการติดตั้งป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยขอให้บันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของศูนย์ฯ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและ เทศบาลเมืองขอให้พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวา ปัญญาบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓ ต่อ ๑๓

๖๖ -



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 1646
ม.ค. 2566

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๓๖๘

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. QR Code คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการติดตามการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบ และรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และให้ติดตั้งป้ายศูนย์ฯ บริเวณริมรั้วที่ทำการหรือด้านหน้าอาคารที่ทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้พัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) <https://info.dla.go.th/> ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล หัวข้อ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)” และ หัวข้อ “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

- ๑. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการติดตั้งป้ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)”
- ๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการติดตั้งป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยขอให้บันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของศูนย์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกิ่งพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายมณฑล บัวทอง โทร. ๐๙๔-๙๔๗๐๔๒๐

QR Code

คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)



<https://bit.ly/41rYZER>

QR Code

คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ INFO)



<https://bit.ly/3m8alxM>